

SỐM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Từ nhiều tháng qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) đã chỉ đạo tích cực tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp gắn với việc phấn đấu, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

đồng lòng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Những thành tựu của đất nước ta sau 35 năm đổi mới cùng với những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đạt được trong những năm qua đã củng cố lòng tin và tạo được sự đồng thuận to lớn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy, chính quyền các cấp. Đây chính là yếu tố quan trọng nhất dẫn đến thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Có thể khẳng định, thành công của Đại hội là niềm phấn khởi và là nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, tạo ra những kỳ tích mới cho Thái Bình trên chặng đường tới đây.

Phóng viên: Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí có thể cho biết kinh nghiệm rút ra qua quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy muốn tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp tỉnh, trước hết phải chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp chi bộ, đảng bộ cơ sở, đại hội cấp trên cơ sở. Tuy nhiên, để tổ chức thành công đại hội đảng cấp là quá trình chuẩn bị từ nhiều năm chứ không phải đến Đại hội mới làm. Cụ thể, phải xây dựng nền tảng từ sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân qua quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -

xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiều năm.

Cùng với đó, phải đặc biệt quan tâm, xem xét các vấn đề liên quan đến tình hình ở cơ sở. Giải quyết dứt điểm các vấn đề có đơn thư khiếu nại, tố cáo, xem xét cán bộ, nếu có dấu hiệu vi phạm thì kiên quyết không đưa vào cơ cấu cấp ủy. Công tác xây dựng văn kiện Đại hội phải được thực hiện từ rất sớm, công phu, kỹ lưỡng trên cơ sở đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm vụ 2015 - 2020 và đưa ra định hướng, hoạch định về chiến lược phát triển của tỉnh trong 5 năm tới và những năm tiếp theo. Trong quá trình xây dựng văn kiện Đại hội cần tranh thủ được nhiều ý kiến đóng góp từ các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Một kinh nghiệm quan trọng nữa trong việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội là phải luôn xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, vì lợi ích của nhân dân; từ đó, trong mọi việc phải tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Và một khi người dân tin Đảng, tin chính quyền thì Nghị quyết Đại hội sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, đáp ứng được lòng mong mỏi và mang lại lợi ích cho các tầng lớp nhân dân.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những việc cần làm ngay để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX,

nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nhất trí thông qua Nghị quyết, định hướng cho toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà trong những năm tới với mục tiêu tổng quát là: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Phân kỳ xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng". Để đạt mục tiêu trên đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh; đồng thời, phải sớm triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống với những việc cần tập trung làm ngay, đó là:

Thứ nhất, từng đại biểu đại hội cần có hình thức phù hợp trên cương vị công tác của mình, kịp thời thông tin về kết quả Đại hội đến cơ quan, đơn vị, địa bàn nơi cư trú. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội tới cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tạo sự đồng tâm, nhất trí, tin tưởng, hình thành động lực mới và hành động cách mạng mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ khẩn trương xây dựng và ban hành Quy chế làm việc; đồng thời, bố

trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới bảo đảm đúng quy định, theo phương án đã được phê duyệt trước Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ triển khai ngay việc: Xây dựng, hoàn thiện chương trình làm việc toàn khóa; xây dựng trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; ban hành các nghị quyết chuyên đề và các kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của mình để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống.

Mục tiêu của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trong những năm tới là rất to lớn, nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết, đồng sức đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương. Vì vậy, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh với tinh thần quyết tâm mới và hành động cách mạng mới, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, tăng cường đoàn kết, thống nhất; phía trước chúng ta là chặng đường vươn tới mục tiêu đã xác định; sẽ là một tiến trình kiên trì, bền bỉ từng bước vững chắc. Chúng ta cần tranh thủ được thuận lợi, kịp thời nắm bắt thời cơ, đồng thời nhận rõ thách thức để vượt qua và tiếp tục đột phá, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng quê hương thân yêu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hòa bình với bước tiến của các nước trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

HƯỚNG DẪN...

(Tiếp theo trang 1)

Mỗi hộ gia đình ở khu dân cư, nhà hảo tâm tự nguyện ủng hộ với khả năng cao nhất.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, ngoài sự đóng góp ủng hộ của cá nhân, trích một phần kinh phí tiết kiệm của đơn vị để ủng hộ hoặc trực tiếp hỗ trợ bằng hiện vật cũng như những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Đối tượng thụ hưởng: Hỗ trợ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên

Thời gian vận động: 20 ngày, từ ngày 23/10/2020 đến ngày 11/11/2020.

Hình thức ủng hộ và tiếp nhận:

Ủng hộ bằng tiền chuyển về:

Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình. Số tài khoản: 3713.0.1014748.00000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình.

Hoặc trực tiếp ủng hộ tại: Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình, số 8, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình.

Cấp huyện: Tổng hợp số tiền vận động quyền góp được của cả cấp huyện, cấp xã chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cấp xã: Số tiền vận động quyền góp được của cấp xã chuyển về Ủy ban MTTQ cấp huyện.

Ủng hộ bằng hiện vật:

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố có thể tổ chức đoàn trực tiếp đến ủng hộ tại các địa phương bị thiệt hại do lũ lụt.

Trường hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố không trực tiếp đi ủng hộ thì tiếp nhận và chuyển hiện vật về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để tổ chức đoàn đến các địa phương bị thiệt hại do lũ lụt.

QUYỀN GÓP ỦNG HỘ...

(Tiếp theo trang 1)

\* Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Bắc Thái Bình vừa tổ chức phát động quyền góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.



Cán bộ, nhân viên, người lao động trong hệ thống Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình quyền góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Với đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh thần "Tương thân tương ái", "Thương người như thể thương thân", ngoài việc ủng hộ 1 ngày lương, tại lễ phát động, lãnh đạo Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình còn kêu gọi hơn 260 cán bộ, nhân viên, người lao động thuộc Hội sở chính và Agribank chi nhánh các huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà tiếp tục ủng hộ đồng bào miền Trung.

Với sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong hệ thống Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình, tổng số tiền hơn 100 triệu đồng quyền góp được từ hai đợt sẽ được gửi đến đồng bào miền Trung, góp phần hỗ trợ bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp về Luật An ninh mạng năm 2018

(Tiếp theo Báo Thái Bình số 8038 ra ngày 19/10/2020)

Câu 6: Các hành vi nào bị nghiêm cấm về an ninh mạng?

Trả lời: Tại Điều 8 của Luật An ninh mạng quy định các hành vi bị nghiêm cấm cụ thể như sau:

1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây:

- Hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội;

- Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân

biệt chủng tộc;

- Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

- Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác;

phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng;

- Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

2. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

3. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử; phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống

xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử; xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử của người khác.

4. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng; tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng.

5. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi.

6. Hành vi khác vi phạm quy định của Luật này.

(còn nữa) LÊ THUY (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)

Cảnh giác trước những thông tin bịa đặt trên mạng xã hội trong mùa mưa lũ

(vtv.vn) Nếu không cảnh giác, chỉ 1 nút like hay share của bạn cũng có thể đe dọa đến sự bình yên của Tổ quốc.

Trong khi người dân cả nước đang chung tay góp sức cùng đồng bào miền Trung vượt qua đợt lũ lụt lịch sử thì trên mạng xã hội không ít kẻ xấu lợi dụng tình hình thiên tai, dịch bệnh... để tung ra những tin tức bịa đặt.

Không chỉ gây hoang mang dư luận, nhiều đối tượng còn nhân tâm xúc phạm đến danh dự và sự hy sinh cao quý của những người lính đã ngã xuống để bảo vệ cuộc sống của nhân dân, thậm chí giả mạo các cơ quan chức năng để phát tán tin giả nhằm thực hiện mưu đồ chính trị.

Khi nhìn giao diện của một trang facebook, không ít người lầm tưởng đây là một trang thông tin chính thống của Ban Tuyên giáo Trung ương nhưng nội dung bài viết lại thể hiện rõ sự miệt thị, xúc phạm đến các cá nhân, tổ chức đang quyền góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung. Ngay khi được đăng tải đã có hàng nghìn bình luận, hàng trăm lượt chia sẻ với động cơ chính trị đen tối nhằm xuyên



Hình ảnh bị xuyên tạc.

tạc, bôi nhọ các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thậm chí, trang này còn lợi dụng việc một cơ sở đang tích cực quyền góp hỗ trợ người dân để tung tin sai sự thật, nói xấu các cơ quan nhà nước. Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định đây hoàn toàn là những thông tin giả mạo, gây ảnh hưởng rất xấu, xúc phạm, ảnh hưởng đến uy tín của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông

Vũ Thanh Mai, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Ban Tuyên giáo Trung ương không có tài khoản mạng xã hội nào và sẽ tiếp tục quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật các đối tượng cố tình lập ra tài khoản giả mạo hoặc chế ảnh mạo danh Ban Tuyên giáo Trung ương. Một vụ việc khác là hình ảnh

cậu bé bê bết bùn đất được tổ chức phân động Việt Tân đưa lên mạng xã hội với chú thích một em bé Quảng Trị được cứu sống từ trong lòng đất, kèm theo đó là hàng loạt câu chữ xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, thực tế đây là hình ảnh cậu bé bị ngã khi chơi đùa gần đồng ruộng, đã được báo chí đăng tải từ tháng 6/2020, 5 tháng trước khi xảy ra lũ lụt.

Không dừng lại ở những thông tin bịa đặt, sai sự thật, sự hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn cũng bị các đối tượng bôi nhọ. Đại tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng Biên tập, Báo Quân đội nhân dân điện tử chia sẻ: Để cứu dân, không có con đường nào khác là tiếp cận dân nhanh nhất. Nhưng họ đưa ra thông điệp xuyên tạc là sĩ quan cấp tướng, cấp tá cần gì phải đi, sao không giao cho chiến sĩ hoặc tráng hơn họ bị đặt nhân viên đoàn cán bộ đó có cổ phần ở thủy điện. Thông tin bịa đặt như vậy gây bất bình trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Trước tình trạng lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để tung tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận nhằm thực hiện những mưu đồ cá nhân, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã lập nhiều chuyên án, khoanh

vùng, xác minh được một số tổ chức, cá nhân phát tán thông tin sai sự thật. Những đối tượng này hầu hết đều có liên quan đến các tổ chức phản động, thực hiện hành vi với động cơ chính trị. Thiếu tá Nguyễn Việt Anh, Đội trưởng Đội Phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo: Phương thức, thủ đoạn của chúng là sử dụng các mạng xã hội để đăng tải thông tin một chiều, thổi phồng, xuyên tạc thông tin với mục đích làm cho người đọc dần có sự chuyển hóa, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Chúng tôi đề nghị người dân khi tiếp cận những thông tin trên mạng xã hội cần bình tĩnh, tỉnh táo, tránh bị ảnh hưởng bởi các thông tin xấu của các thể lực thù địch.

Việt Nam là 1 trong 10 nước đứng đầu thế giới về số người dùng mạng xã hội với gần 64 triệu tài khoản facebook và gần 35 triệu tài khoản YouTube. Đây thực sự là phương thức tiếp cận đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả để các đối tượng xấu phát tán những thông tin giả. Hiện rất nhiều tài khoản giả mạo, thông tin xấu, độc hại đã bị cơ quan chức năng phối hợp với đơn vị cung cấp ứng dụng mạng xã hội đánh sập. Tuy nhiên, mỗi người sử dụng mạng xã hội cũng cần nâng cao trách nhiệm công dân để trở thành một phần của lá chắn trước những luồng thông tin xấu độc.